

ชื่อนั้น..สำคัญว่าโรแมนติกแค่ไหน?..รีบอ่านเลย..

นำเสนอเมื่อ : 18 พ.ย. 2551

ชื่อของคนเราก็บ่งบอกว่าตัวเองเป็นคนโรแมนติกแค่ไหนได้เหมือนกันนะคะ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยจะโรแมนติกสักเท่าไร คุณจะแสดงออกทางการกระทำอยู่บ่อยๆ ดูออกจะเป็นนักธุรกิจเสียมากกว่าประมาณว่าคุณจะต้องได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาเสมอ แต่ดูว่าคุณจะไม่ค่อยมีความอดทนในการจีบใครสักเท่าไรหรอกนะ(จริงหรือเปล่า) คุณเป็นคนที่ยึดมั่นจะเปิดเผยและชอบมองคนที่รูปร่าง มีสัญชาติญาณในการไล่ล่าสิ่งที่ท้าทาย เป็นคนที่ติดอยู่ในความลุ่มหลงมกมาย และชอบผจญภัยมากซะด้วยสิ แต่ก็อย่าไป อวดสรรพคุณเหล่านี้ให้ใครฟังเลยนะ เพราะความต้องการของคุณเป็นสิ่งสำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใดอยู่แล้ว มิใช่หรือ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร B นั้นหมายความว่า

คุณดูเป็นนักโรแมนติกตัวยงเชียวละ ชอบงานสังสรรค์ คุณดูมีความสุขมากเวลาที่คุณได้รับของขวัญของกำนัลจากคนที่คุณรัก เพราะมันเป็นวิธีการบอกรักแบบประทับใจคุณมากเลย คุณชอบที่จะถูกตามใจและตามใจคนอื่น ชอบที่จะแสดงความรักกันแบบสองต่อสอง คนอื่นไม่เกี่ยว ชอบที่จะหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆ ให้กับความรักของคุณ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C นั้นหมายความว่า

คุณเรียกได้ว่าเป็นนักสังคมเลยนะ ชอบที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้อื่น คุณชอบที่จะได้รับการยอมรับจากสังคมรอบข้าง และตัวคุณเอง จะต้องดูดีเสมอ คุณมองคนรักเหมือนเพื่อน คุณชอบที่จะให้คนอื่นยกยอปอปั้นเทิดทูนคุณ คุณสามารถบังคับความรู้สึกและจิตใจตัวเองได้เป็นอย่างดี เวลาคุณออกสังคม

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร D นั้นหมายความว่า

เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณนี่แหละใช่เลย คุณจะใส่เกียร์เร่งสปีดพุ่งเข้าหาเธออย่างเต็มเหนี่ยว คุณมีอาจห้ำหั่นจิตใจของคุณได้ง่ายๆ เพราะคุณเติบโตขึ้นมาอย่างถูกดูแลเอาใจมาโดยตลอด คุณค่อนข้างที่จะจริงจังกับสิ่งที่กำลังทำและบางทีก็ออกจะหวงในสิ่งที่คุณมีแบบชนิดที่ว่า คนอื่นแตะต้องไม่ได้เลยนอกจากคุณคนเดียว

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร E นั้นหมายความว่า

ความต้องการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคือ การรู้ที่ได้พูด เพราะฉะนั้น คู่ของคุณก็จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดี และก็ต้องฉลาดๆเลยนะ คุณต้องการเพื่อนที่สามารถเป็นคุณรักได้ด้วยภ! ยายในคนๆเดียวกัน คุณเกลียดความยุ่งวุ่นวายแต่คุณกลับสนุกกับการทะเลาะโตเถียง.. แปลกจัง!!! คุณชอบที่จะจิบไปทั่ว เพราะคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทำหายสำหรับคุณ แต่ถาคุณใส่ใจไปกับใครแล้ว คุณก็จะซื้อสัตย์ต่อรักนั้น แต่ถาคุณยังไม่เจอใครที่ใช่เลยแล้วละก็ คุณก็จะมีชีวิตที่มีความสุขได้กับหนังสือดีๆสักเล่ม แค่นี้ก็ทำให้คุณสบายใจแล้ว..

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร F นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนช่างเพ้อฝันและ โรแมนติกมากเลย ถ้าคุณรักใคร คุณก็จะเทิดทูนเธอจนหมดหัวใจเลย คุณพยายามที่จะค้นหา สิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวคุณ ชอบที่จะเฟิร์ทกับคนอื่นไปทั่ว แต่ถารักใครแล้วก็จะรักจริงๆ โดยภายนอกแล้ว ดูคุณเป็นที่ชอบ! จะแสดงออก ดิดหรั ดูเจ้าชู้ อย่างคุณนี่เรียกได้เลยว่าโรแมนติกมาตั้งแต่กำเนิด (วาว...!!!) คุณชอบดูหนังประเภทรักโรแมนติก

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่จู้จี้จุกจิก พิถีพิถันกับการค้นหาสิ่งที่ดีๆ ?? ให้ทั้งตัวคุณเองและคู่รักของคุณ คุณชอบที่จะให้คู่รักของคุณเป็นคนที่คุณฉลาดทัดเทียมหรือเก่งกว่าคุณเลยก็ได้ เพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณได้!! สิ่งที่ดีๆมาคู่ครอง หน้าที่และการงานของคุณ มาเป็นอันดับ 1 ยิ่งกว่าความรักเลยนะ คุณค่อนข้างขี้อายที่จะแสดงความรักต่อคู่ของคุณ อายอายเลยนะแสดงมัน เขาไปเถอะ ถามันจะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร H นั้นหมายความว่า

คุณจะหาแต่คนรักที่สามารถเสริมสร้าง ชื่อเสียงของคุณ เรียกว่าชอบคนดัง ว่านั่นเถอะ ถาคุณได้มีข้อตกลง ข้อผูกมัดกับเธอแล้ว คุณก็จะใจดีกับเธอซะเลยนะ ของขวัญที่คุณให้กับคู่รักของคุณเรียกว่าเป็นเพียงการลงทุนอย่างหนึ่ง ตราบใดที่คุณยังไม่ได้มีข้อผูกมัดกับคนๆนั้นของคุณ คุณก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีชัยส์ อีก! ตั้งใจเย็นอีก ต่างหาก

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร I นั้นหมายความว่า

คุณมีความต้องการที่จะได้รับความรัก การยกย่อง และเทิดทูน เป็นคนค่อนข้างฟุ่มเฟือย คุณจะค้นหาคู่รักที่สามารถรู้ว่า คุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณไม่สนใจพวกสมัครเล่นทั้งหลายหรอก นอกเสียจากเขาจะสอนอะไรคุณได้ คุณนะ จูจินาดูเลยและชอบทำตามที่ใจตัวเองปรารถนา ชอบที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆต่าง ๆ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร J นั้นหมายความว่า

พลังงานที่เต็มเปี่ยมในตัวคุณ เป็นสิ่งพิเศษที่คุณมีมาตั้งแต่กำเนิด ชอบอะไรที่ตื่นเต้น คุณสามารถที่จะจินตนาการถึงสิ่งโรแมนติกต่างๆตลอดเวลา หัวใจคุณจะล่องลอยไปไม่มีพัก จนคุณเองจะต้องเป็นฝ่ายที่ดึงมันกลับมาเอง คุณสามารถที่จะรักษาความรักที่มีระยะทางอันไกลห่างๆได้เป็นอย่างดี เป็นคนที่ช่างเพ้อฝัน และเชื่อมั่นในความรัก

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร R นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง ชอบคนที่ตามคุณทัน ฉลาดเท่าทันคุณหรือเหนือกว่า คุณชอบที่จะใช้สมองมากกว่าที่จะลงมือทำเอง รูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งที่ดึงดูด! ใจมากเลย สำหรับคุณ โดยส่วนตัวคุณเองเป็นคนที่เช็กซี แต่ไม่มีวันที่คุณจะให้คนอื่นเห็นหรอก

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร S นั้นหมายความว่า

ถ้ามีเรื่องการทำงานธุรกิจมาเกี่ยวข้อง คุณจะเครียดมากๆเลย แต่การงานก็คือ สิ่งบันเทิงใจสำหรับคุณ คุณเป็นคนที่มีความจินตนาการในความรักมากมาย แต่คุณก็ควบคุมตัวเองได้เสมอ คุณค่อนข้างจะรอบคอบมากกว่าก่อนที่จะรักใครสักคน แต่ถ้ายิ่งรักใครแล้ว คุณก็จะติดเขาหนักยิ่งกว่ากาวตราช้างเชียวละ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร T นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนอ่อนไหวและเก็บตัว ชอบคู่รักที่เป็นผู้นำ ชอบฟังเพลง จิตเยือกเย็นและนั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศ ข้างจินตนาการ และตกหลุมรักใคร่ๆได้ง่าย เวลาที่คุณมีความรัก คุณจะเป็นคนที่สุดแสนจะโรแมนติก เพื่อฝันและเปลี่ยนตัวคุณเองอย่างสิ้นเชิง แต่คุณก็ยังมีความเชื่อมั่นในตัวคุณและความรู้สึกของคุณเอง คุณสามารถที่จะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้ทุกอย่าง มันอยู่ใน หัวของคุณหมดแล้วนี่!

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร U นั้นหมายความว่า

คุณมีความกระตือรือร้นและเพื่อฝันมาก เวลาคุณตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก แต่เวลาที่คุณไม่ได้รักใคร่ คุณก็จะพยายามที่จะค้นหาใครก็ตามที่ให้คุณอ่อนได้ คุณเห็นความโรแมนติกเป็นสิ่งที่น่า ทาทาย ชอบที่จะผจญภัย ความตื่นเต้นและอิสระ คุณชอบที่จะให้ของขวัญคนอื่น ชอบที่จะเห็นคนที่คุณรักดูดี มีความสุข คุณจะยอมให้คนที่คุณรักมีความสุข ถึงแม้ว่าคุณจะต้องทนทุกข์ก็ตาม แบบเพื่อเธอ...อะไรทำนองนี้..

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร V นั้นหมายความว่า

คุณ เป็นคนสันโดษ ชอบอิสระ และความตื่นเต้น คุณจะรอให้รู้จักเขาดีกว่าก่อนที่คุณจะยอมผูกมัดตัวเอง คุณอยากจะทำรู้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในหัวของเขา รู้มึ้นว่า คุณน่าจะ ดึงดูดพวกที่ประหลาดๆนะ บ่อยครั้งที่อายุของคุณกับคู่รักจะห่างกัน ความสนุกสนาน อะไรก็ตามจะทำให้คุณสนุกไปด้วย ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับมันก็ตามเถอะ...

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร W นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่ภาคภูมิใจในความเป็นตัวของคุณเอง มีอีโก้สูง ไม่ยอมให้ใครมาชักนำความรักของคุณ นอกจากตัวคุณเอง คุณโรแมนติกและช่างเพ้อฝัน บ่อยครั้งที่คุณจะตกหลุมรักโดยไม่สนใจว่าเขา หรือ เธอเป็นใครมาจากไหน คุณจะจริงจังกับความสัมพันธ์มาก ไม่มีอะไรและสิ่งใดเลิศเลอไปกว่าคู่รักของคุณอีกแล้ว จงสนุกสนานกับเกมรักของคุณต่อไปเถอะ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร X นั้นหมายความว่า

คุณชอบสิ่งที่กระตุ้นเร้าอารมณ์คุณอยู่บ่อยๆ เพราะคุณเป็นคนที่ขี้เบื่อง่าย คุณสามารถที่จะจับปลายหลายมือและหลายตัวได้ในเวลาเดียวกัน และทำได้ดีซะด้วยสิ คุณไม่ชอบที่จะปิดกั้นตัวเอง

และชอบที่จะเป็นผู้นำ

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Y นั้นหมายความว่า

นิสัยที่รักอิสระ เป็นบุคคลิกที่โดดเด่นของคุณ ถ้าคุณทำอะไรไม่ได้ด้วยวิธีของคุณเองแล้วละก็ คุณก็จะไม่สนใจมันอีกเลย คุณชอบที่จะเป็นผู้นำในความสัมพันธ์ของคุณ แต่มันก็ออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไรอยู่บ่อยๆ ไม่ใช่หรือ?? คุณชอบที่จะเรียนรู้ สำรวจสิ่งต่างๆ ถ้าคุณมีโอกาสที่จะหาเงิน คุณก็จะยอมละทิ้งความสุขส่วนตัวของคุณไปเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋า ก่อนที่คุณต้องพิสูจน์ตัวคุณเองให้คนรักของคุณได้ เห็น แต่ก็ยังดีนะที่คุณยังชอบฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้าง

ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Z นั้นหมายความว่า

คุณเป็นคนที่โรแมนติกมากๆ ช่างแพ้อ่อน และบางครั้งคุณก็เชื่อว่า ความรักคือความเจ็บปวด คุณคิดว่า ตัวคุณเองเป็นคนที่เกิดมาเพื่อบูชาความรัก เป็นคนที่จริงจัง มีความทะเยอทะยาน คุณห้ามตัวเองที่จะตกหลุมรักใครสักคนไม่ได้จินตนาการของคุณนั้น บ่อยครั้งที่มาจากภาพยนตร์หรือนิตยสารที่คุณดู คุณไม่มีวันที่จะเปิดเผยความลับของตัวเองให้คนอื่นรู้โดยเด็ดขาด

คุณมีอักษรตัวแรกอะไรคะ? แล้วคุณมีความโรแมนติกจริงไหมเอ่ย!!!!?

ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรตัวใด
คุณก็สร้างความโรแมนติกได้เพียงคุณ....ใส่ใจและทำด้วยความสุขเท่านั้นเอง..จริงมั๊ยคะ?

ส่วนชื่อดิฉันเอง ครู RATCHANEE..... ขึ้นต้นด้วยตัว R.....ช่วยดูหน่อยสิคะว่าโรแมนติกแค่ไหน?? อี๊ยย....
แล้ว...แล้ว ชื่อคุณล่ะคะ...?? โรแมนติกมั๊ย...? แคไหนเอ่ย?... ใจก็แจ่มใสสวยหวานมาเลยนะคะ..ตามความเห็นข้างล่างนี้ละ.....

ที่มา teenee.com